

## Những vấn đề tài chính

Trong tờ thông tin này, chúng tôi tổng hợp các loại trợ cấp và hỗ trợ về tài chính có sẵn cho người chăm sóc (là người đang chăm sóc cho người nào đó vào cuối đời). Chúng tôi cũng đưa ra một vài đề nghị để quản lý tốt tài chính của bạn để đảm bảo rằng bạn có quyền tiếp cận tài chính sau khi người bạn chăm sóc qua đời.

Một số người chăm sóc thấy rằng việc chăm sóc cuối đời cho ai đó có một tác động về tài chính. Điều này có thể là do:

- Việc bạn phải giảm giờ làm việc hoặc ngưng làm việc để chăm sóc cho người đó
- Chi phí thuốc thang, dịch vụ và thuê thiết bị
- Việc mất đi thu nhập của người mà bạn đang chăm sóc
- Chi phí đi lại do thường xuyên thăm người đó nếu như họ đang được chăm sóc bên ngoài nhà

- Chi phí đám tang
- Khó khăn để có được tiền bạc sau khi người bạn chăm sóc qua đời.

Việc nhận được hỗ trợ tài chính trong lúc này có thể rất hữu ích. Đây là những gì bạn cần biết về hỗ trợ tài chính và một số liên kết đến những nơi mà bạn có thể tìm thêm thông tin. Nhân viên xã hội tại bệnh viện hoặc nhóm chăm sóc sức khỏe của bạn có thể nói cho bạn một số thông tin này và giúp bạn điền những biểu mẫu.

### Trợ cấp dành cho Người chăm sóc - qua Centrelink

Bạn có thể đủ điều kiện để nhận được một số trợ giúp về tài chính khi đang chăm sóc, đặc biệt nếu bạn đã nghỉ việc hoặc giảm giờ làm để chăm sóc. Có rất nhiều thông tin hữu ích ở đây <https://www.humanservices.gov.au/individuals/carers>

Ngoài ra bạn có thể gọi trực tiếp cho Centrelink (13 27 17)

## Trợ cấp Cao niên hay Trợ cấp dành cho người Chăm sóc?

Trong một số trường hợp, bạn có cần phải chọn giữa Trợ cấp dành cho Người Chăm Sóc (Carer Payment) và Trợ cấp Cao niên (Age Pension). Mỗi loại trợ cấp đều có ưu và nhược điểm, tùy vào hoàn cảnh cá nhân của bạn. Muốn biết hai loại trợ cấp này khác biệt như thế nào, hãy truy cập trang mạng của Bộ Dịch vụ Nhân sinh (Department of Human Services) <https://www.humanservices.gov.au/individuals/subjects/choosing-between-carer-payment-and-age-pension>

## NDIS – National Disability Insurance Scheme

Chương trình Bảo hiểm Người khuyết tật Toàn quốc là hình thức mới để hỗ trợ cho những người có khuyết tật dưới 65 tuổi. Mục đích của chương trình là để giúp những người có khuyết tật vẫn sống độc lập được. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập trang mạng:

<https://www.ndis.gov.au/>

## My Aged Care

Nếu người bạn đang chăm sóc ở độ tuổi từ 65+ (hoặc 50+ đối với người Thổ dân và dân đảo Torres Strait) thì bạn có thể đủ điều kiện để được hỗ trợ từ các dịch vụ chăm sóc người cao niên do Chính phủ Úc tài trợ. Họ sẽ tài trợ cho những dịch vụ bổ sung nên bạn không cần phải trả riêng cho những dịch vụ này. Những

dịch vụ mà họ có thể cung cấp gồm có dịch vụ chăm sóc cá nhân hoặc điều dưỡng tại nhà, vật lý trị liệu và những chăm sóc khác, chỉnh sửa nhà cửa, các bữa ăn, việc lau chùi và thiết bị. Họ có thể giúp đỡ ngắn hạn gồm có dịch vụ chăm sóc nghỉ xả hơi nếu bạn cần nghỉ ngơi hoặc họ có thể hỗ trợ việc chăm sóc tại nhà chăm sóc người cao niên.

Bạn cũng có thể gọi My Aged Care qua số 1800 200 422 (8 giờ sáng-8 giờ tối vào thứ Hai-thứ Sáu và 10 giờ sáng-2 giờ trưa thứ Bảy). Hãy có sẵn số Medicare của người bạn đang chăm sóc. Một khi người đó đăng ký thì họ sẽ nhận được số My Aged Care mà bạn có thể dùng cho bất cứ liên lạc nào trong tương lai.

<https://www.myagedcare.gov.au/home-start-here>

## Mạng lưới Người Chăm sóc Trẻ tuổi ở nước Úc

Carer's Australia hỗ trợ tài chính cho những người chăm sóc trẻ tuổi (cho đến 25 tuổi) đang chăm sóc cho ai đó. Để có thêm thông tin:

<https://www.carersaustralia.com.au/support-for-carers/young-carers-network/>

## Chuẩn bị tài chính của bạn cho tương lai

Việc chuẩn bị tài chính cho bản thân bạn khi người bạn chăm sóc qua đời cũng thực sự quan trọng. Hãy chuẩn bị ngay bây giờ bằng cách cập nhật những tài liệu liên quan đến pháp lý, thay đổi tên của các tài khoản, và sự đảm bảo là bạn có thể có được thu nhập sẽ làm cho mọi việc dễ dàng hơn cho bạn sau này. Nếu bạn có một kế

toán viên thì việc nhờ họ hướng dẫn cho bạn chuẩn bị về mặt tài chính có thể hữu ích. Nếu bạn có luật sư gia đình thì việc bàn bạc với họ rằng người mà bạn chăm sóc đã có Di chúc và Di ngôn cập nhật sẽ là một ý hay. Điều này cũng sẽ giúp tránh những tranh chấp trong gia đình.

Tài khoản ngân hàng (kể cả khoản vay và các tài khoản vay trả tiền nhà) sẽ không truy cập được một khi người đó qua đời, trừ khi bạn là người đồng sở hữu tài khoản. Đôi khi việc hoàn tất thủ tục về tài sản có thể mất hàng tháng và trong thời gian đó bạn sẽ không có quyền sử dụng bất cứ khoản tiền nào giữ trong tài khoản của người quá cố. Vì vậy, việc đảm bảo bạn có tên trong bất kỳ tài khoản nào mà mình cần truy cập là một ý hay. Tuy nhiên, nếu bạn đứng tên trong tài khoản chung khi người đó qua đời thì bạn cũng sẽ chịu trách nhiệm chi trả cho bất kỳ khoản tiền còn thiếu hoặc các khoản nợ liên quan đến tài khoản đó. Xin hãy nói chuyện với kế toán viên của bạn về bất kỳ ảnh hưởng nào về thuế khi thêm tên bạn vào các tài khoản vay, các tài khoản đầu tư và những tài khoản khác.

Cũng tốt khi biết rằng ngân hàng sẽ hủy bỏ bất kỳ những thẻ tín dụng nào của người quá cố nếu như họ là người đứng tên chính trên thẻ. Điều đó có nghĩa là nếu bạn đang dùng thẻ tín dụng với tư cách là người đứng tên phụ thì thẻ đó có thể bị hủy. Nếu đây là trường hợp của bạn thì việc đăng ký thẻ tín dụng riêng và kết nối nó với tài khoản của bạn có thể là điều đáng làm.

Sẽ rất có lợi để chắc chắn rằng bất kỳ tài khoản hưu bổng, bảo hiểm nhân thọ hoặc các sản phẩm tương tự đều có tên người thụ hưởng trong trường hợp người được chăm sóc qua



đời. Điều này sẽ làm cho việc tiếp cận những tài khoản này dễ dàng hơn sau này.

Trên trang mạng của hầu hết các ngân hàng và quỹ hưu bổng đều có những thông tin về những gì cần làm sau khi một người qua đời. Trong một số trường hợp thì họ giải ngân từ các tài khoản để trả chi phí cho đám tang hoặc thanh toán các hóa đơn hoặc các khoản nợ còn tồn đọng.

Việc xem xét trả trước chi phí đám tang cho người ấy cũng có thể hữu ích. Chi phí tang lễ có thể rất khác nhau. Đôi khi bạn có thể sớm truy cập được vào quỹ hưu bổng của người đó để trang trải các chi phí của đám tang (hãy cân nhắc điều đó vì có thể các khoản trợ cấp của

Centrelink bị ảnh hưởng hoặc có nghĩa vụ đóng thuế). Chính phủ tiểu bang của bạn cũng có một số hỗ trợ tài chính cho chi phí tang lễ dành cho những gia đình cần đến.

Các khoản trợ cấp khi mất người thân cũng có sẵn qua Centrelink.

### Để có thêm thông tin

Money Smart là một trang mạng rất hữu ích cho các vấn đề về tài chính và có một phần khá hay để giúp mọi người sắp xếp tài chính của mình trước khi qua đời. Có thể bạn muốn bàn bạc về vấn đề này với người bạn đang chăm sóc vì nó cũng sẽ rất có lợi cho bạn: <https://www.moneysmart.gov.au/life-events-and-you/life-events/money-musts-before-you-die> ( chỉ có tiếng Anh)

Việc biết cách xử lý với di sản có thể khó khăn. Sở Thuế Úc có một danh sách kiểm tra để giúp cho việc này dễ hơn: <https://www.ato.gov.au/Individuals/Deceased-estates/Deceased-estate-checklist/> (Trang mạng này có một số thông tin bằng những ngôn ngữ khác và có số điện thoại để gọi)

Ngân hàng của bạn có một nhóm hỗ trợ sẽ giúp bạn thực hiện được những yêu cầu để hoàn tất vấn đề tài sản của người quá cố, kể cả việc chi trả cho những chi phí ngay trước mắt.

